

Thời sự nước Mỹ
Chủ đề: kênh đào panama
Tác giả: authors
Người dịch: tkd
Bản Việt ngữ

LỊCH SỬ KÊNH ĐÀO PANAMA & TẠI SAO TRUMP DỌA SẼ GIÀNH LẠI QUYỀN KIỂM SOÁT



Toàn cảnh Kênh đào Panama nhìn từ không trung

Kênh đào Panama là một trong những thủy lộ quan trọng nhất trên thế giới. Nó nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, giúp thuyền bè tránh phải đi vòng qua Nam Mỹ. Chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử của kênh đào Panama và tìm hiểu tại sao Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng đe dọa sẽ giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama này.

Việc kiến thiết kênh đào Panama

Ý tưởng kiến thiết một kênh đào qua Panama đã xuất hiện từ đầu những năm 1500 khi nhà thám hiểm Tây-ban-nha Vasco Núñez de Balboa lần đầu tiên tưởng tượng về một lối tắt giữa các đại dương. Tuy nhiên, việc kiến thiết kênh đào này chỉ thực sự bắt đầu vào cuối những năm 1800. Người Pháp đã cố gắng xây dựng kênh đào dưới sự lãnh đạo của Ferdinand de Lesseps, người đã từng kiến thiết kênh đào xu-ây [Suez]. Tuy nhiên, dự án đã bất thành vì bệnh tật như sốt rét và sốt vàng da... hoành hành, cùng các vấn đề về tài chính.

Vào năm 1904, nước Mỹ đã tiếp quản việc kiến thiết. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Theodore Roosevelt, Mỹ đã hoàn thành việc kiến thiết Kênh đào Panama vào năm 1914 bằng công nghệ tân tiến và hiểu biết tốt hơn về các bệnh tật. Kênh đào cho phép các

thuyền bè của Mỹ qua lại nhanh chóng giữa các đại dương, củng cố ảnh hưởng toàn cầu của nước Mỹ.

Quyền kiểm soát kênh đào

Trong nhiều năm, Mỹ đã kiểm soát Kênh đào Panama, điều hành, và thu tiền phí đánh trên các thuyền bè qua lại. Tuy nhiên, Panama muốn được quyền kiểm soát hoàn toàn kênh đào này, điều này đã dẫn đến các cuộc đàm phán. Vào năm 1977, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và lãnh đạo Panama Omar Torrijos đã ký Hiệp ước Torrijos–Carter, thỏa thuận rằng Panama sẽ lấy lại quyền kiểm soát kênh đào vào năm 1999.

Trump dọa sẽ giành lại quyền kiểm soát

Vào năm 2019, Donald Trump đã làm dậy sóng khi gợi ý rằng Mỹ có thể cố gắng “***lấy lại quyền kiểm soát***” kênh đào Panama. Lời phát biểu này của ông được đưa ra sau những lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung cộng trong khu vực. Trump tin rằng các khoản đầu tư của Trung cộng vào Panama có thể đe dọa lợi ích của Mỹ. Ông cảm thấy rằng Mỹ nên có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với một thủy lộ thương mại quan trọng như vậy.

Tuy nhiên, Panama đã quyết liệt bác bỏ những nhận xét của Trump, vì kênh đào Panama là một phần quan trọng trong chủ quyền và nền kinh tế của nước Cộng Hòa Panama này.

authors

dịch: tkd.



Bản Anh ngữ

What is the history of the Panama Canal and why is Trump threatening to take control of it again?

Source: [authors](#)

Nguồn: Internet eMail by *tkd* đọc báo

Đăng ngày Thứ Tư, December 25, 2024
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A–72/SQT/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH